

การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวดได้รับเกียรติบัตรรับรองน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งการใช้ดื่ม กิน อาบ ใช้ซักล้างและใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้

การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด ภายใต้การบริหารงานของ นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้มีความสะอาดได้มาตรฐาน น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด ที่ผลิตจากโรงกรองของการประปา มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ โดยปราศจากอันตรายตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของกรมอนามัยและเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด จึงได้เข้าร่วม “โครงการน้ำประปาดื่มได้” ประจำปี 2553 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปามากยิ่งขึ้น

การประกาศรับรองว่าน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัยนี้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและยังเป็นการลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติก ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ในการดำเนินโครงการกรมอนามัย โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จะเป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวดอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่ของการประปาจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณต้นทางที่โรงกรองน้ำและปลายทางของระบบน้ำจ่ายหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชน เพื่อส่งให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นนำไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพเคมีและแบคทีเรีย แห่งละ 2 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน หากคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ครั้ง ก็จะได้รับ การประกาศรับรองจากกรมอนามัยให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ซึ่งน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้ง 2 ครั้ง จึงผ่านการรับรองเป็น “น้ำประปาดื่มได้” และได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553

หลังจากได้รับการประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว จะยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ คุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำประปาในบ้านของผู้ใช้น้ำของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด มีคุณภาพดีตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อ อุปกรณ์และบ่อกักน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเช่นกัน

ข้อควรคำนึงในการใช้น้ำประปา

น้ำประปาที่การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวดผลิตและจ่ายไปบริการผู้ใช้น้ำเป็นน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่ม สามารถดื่มน้ำอย่างปลอดภัย แต่น้ำประปาจะคงความสะอาดและคุณภาพมาตรฐานอยู่ได้ก็ต้องขึ้นกับการใช้น้ำถูกวิธี กล่าวคือ

1. ท่อประปาภายในบ้านต้องไม่เป็นสนิม

บ้านที่ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งท่อชนิดนี้จะมีอายุการใช้งานเพียง 5 ปีเท่านั้น ก็จะเกิดปัญหาท่อเป็นสนิมอุดตันหรือผุกร่อนได้ง่าย ทำให้คุณภาพน้ำประปาเปลี่ยนไป อาจทำให้เกิดตะกอนสนิมปะปนอยู่ ทำให้น้ำประปาขุ่นแดงได้ ดังนั้นเพื่อให้น้ำประปาในบ้านคงคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่ม หากท่อประปาภายในบ้านเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีและมีอายุการใช้งานมาเกิน 5 ปีแล้ว จึงควรเปลี่ยนท่อใหม่ภายในบ้านเป็นท่อพีวีซี จะทำให้น้ำคงคุณภาพดื่มได้อย่างปลอดภัย

2. การติดตั้งเครื่องปั้มน้ำให้ถูกวิธี

การติดตั้งเครื่องปั้มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ โดยไม่มีบ่อบักหรือถังเก็บน้ำ แต่สูบน้ำจากเส้นท่อโดยตรง จะก่อให้เกิดผลเสียจากคุณภาพน้ำ หากบริเวณใกล้เคียงมีท่อแตกรั่วได้ดินเกิดขึ้นจากเครื่องปั้มน้ำ จะดูดเอาสิ่งสกปรกที่อยู่รอบท่อเข้าไปปะปนกับน้ำประปาด้วย ทำให้น้ำประปาที่เปิดใช้อาจมีกลิ่นเหม็นและมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ดังนั้น หากประสงค์จะติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ ควรจัดบ่อบักหรือถังพัก แล้วปั้มน้ำจากบ่อบักเพื่อให้น้ำที่มีคุณภาพและไม่ทำความเดือดร้อนต่อผู้ใช้น้ำปลายเส้นท่อ

3. ถังเก็บน้ำหรือบ่อบักควรดูแลรักษาความสะอาด

หากบ้านของท่านใช้ถังเก็บน้ำหรือบ่อบัก ควรหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ เพื่อมิให้มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ เช่น แมลงต่าง ๆ เข้าไปปะปนอยู่ในถังเก็บน้ำ แมลงบางชนิดวางไข่เจริญเติบโตเป็นหนอนแดง โดยอาศัยสิ่งสกปรกในบ่อบักเป็นอาหารแพร่พันธุ์ได้ การทำความสะอาดการหมุนเวียนน้ำในบ่อบักบ่อย ๆ ทำให้น้ำมีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น

4. เครื่องกรองน้ำควรหมั่นทำความสะอาด

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้จากก๊อก โดยไม่จำเป็นต้องติดเครื่องกรองน้ำแต่อย่างใด แต่หากท่านติดเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว ก็ควรหมั่นทำความสะอาดตามที่ระบุไว้อย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นเครื่องกรองน้ำอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและทำให้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานแล้วปนเปื้อนเมื่อผ่านเครื่องกรองได้

ผลดีของการดื่มน้ำประปา

1. มั่นใจได้ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะการประปาได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาสม่ำเสมอ
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งแพงกว่าน้ำประปาถึง 1,000 เท่า แต่คุณภาพดีเท่ากัน
3. ช่วยลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมจากขยะขวดพลาสติกซึ่งยากแก่การทำลาย
4. น้ำประปาส่งถึงบ้าน สะดวกในการใช้ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน
5. การดื่มน้ำประปาเป็นสุดยอดของความสะอาดและราคาถูก

น้ำประปาใสไหลทุกที่ มีมาตรฐาน บริการประทับใจ
ด้วยความปรารถนาดีจากการประปาเทศบาลตำบลโลกกรวด

